



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๘๙/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางสาวจิตรา มิตรเจริญรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๒๙๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวสุวรรณา มิตรเจริญรัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นางสาวจิตรา มิตรเจริญรัตน์ เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า นางสาวสุวรรณา ปัจจุบันอายุ ๓๙ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น นางสาวสุวรรณา ผู้ป่วย เป็นบุตรของนายยู๋ หรือยู้ง แซ่ซิ้ม กับนางเฮียะ แซ่ลี บิดาและมารดาของผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว นางสาวสุวรรณาอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับ นายเฮี้ยง มิตรเจริญรัตน์ มีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือ นางสาวจิราภา มิตรเจริญรัตน์ นางสาวจิตรา มิตรเจริญรัตน์ นายสมเกียรติ มิตรเจริญรัตน์ และนายสมสิทธิ์ มิตรเจริญรัตน์ ต่อมานายเฮี้ยงได้ถึงแก่กรรมตาย เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสาวสุวรรณาได้ล้มป่วย และต่อมาได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองตีบ ไขมันในเลือดสูง และเป็นลมชักจากสมองขาดเลือด มีการหลุดหนักจนถึงขั้นอ่อนแรงซีกซ้าย เดินไม่ได้ นอนติดเตียง ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ให้อาหารทางสายยาง ปัสสาวะทางสายปัสสาวะ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ นางสาวสุวรรณา ก่อนล้มป่วยมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานชอยจาร์จันท์ เลขที่บัญชี ๐๗๑๓-๓-๐๕๘๕๒-๑ (๐๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลองสาน เลขที่บัญชี ๐๖๘๓-๓-๐๒๒๔๖-๒ (๐๖) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลองสาน เลขที่บัญชี ๐๖๘๓-๓-๐๒๒๔๖-๒ (๐๘) และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี ๐๖๘๓-๒-๔๙๔๓๐-๑ นางสาวจิตรา มีความประสงค์จะถอนเงินในบัญชีดังกล่าวเพื่อนำมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพของผู้ป่วย แต่เนื่องจากนางสุวรรณาไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ จึงต้องมีคำสั่งศาลให้ นางสาวสุวรรณาเป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาวจิตรา มีฐานะเป็นบุตรของ นางสาวสุวรรณา และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนางสุวรรณาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถทำตาม คำสั่งได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด สมควรที่นางสุวรรณาจะได้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวจิตรา โดยนางสาวจิตราไม่เป็นบุคคล วิกจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับ ทายาทของนางสุวรรณายินยอมและไม่คัดค้านในการที่นางสาวจิตรา ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสุวรรณาเป็นคนไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นางสาวสุวรรณา มิตรเจริญรัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ นางสาวจิตรา มิตรเจริญรัตน์ เป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้าน ประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เชิดทวิทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี